



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานระบายน้ำ (สำนักงานเลขานุการ โทร.๐ ๒๒๐๓ ๒๖๑๒ หรือโทร.๒๒๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๑๑)

ที่ กท ๑๐๐๑/๑๑๕๐

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานระบายน้ำขอส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
สามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้จัดทำประวัติผู้สมัครฯ (แบบ ๒) พร้อมแนบ  
ผลงาน ส่งส่วนราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

ปรากฏว่า มีข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น  
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีคุณสมบัติครบถ้วน  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งสิ้น ๔ คน ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

๑. นายวิชณุ เจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบ  
ระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน

๑. นางเย็นจิตต์ ต่อประสิทธิ์กุล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายการคลัง  
สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ

กลุ่มที่ ๓ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

๑. นางสาวชุตินา สร้อยสุวรรณ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ ๒ กลุ่มงานแผนและโครงการ  
ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

๒. นายเดชา ตุ่มผึ้ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองเครื่องจักรกล  
สำนักการระบายน้ำ

ทั้งนี้ หากมีผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านผู้มีรายชื่อในประกาศ ให้ทำเป็นหนังสือและลงชื่อผู้คัดค้าน  
โดยระบุเหตุผลของการคัดค้านว่า ผู้มีรายชื่อดังกล่าวขาดคุณสมบัติ หรือประพฤติขัดกับหลักเกณฑ์การพิจารณา  
ข้อใด อย่างไร โดยให้ยื่นคัดค้านต่อประธานกรรมการคัดเลือกของหน่วยงาน ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่มีการ  
ประกาศรายชื่อ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ